

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เบี่ยงประกันภัยต่อรับ

รายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เบี่ยงประกันภัยต่อรับ โดยมีจำนวน 3,455 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับประกันภัยต่อกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งแบบประกันภัยต่อเฉพาะรายและประกันภัยต่อแบบสัดส่วน โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญามีความหลากหลายตามประเภทภัย สัดส่วนการรับประกันภัยต่อ ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นต้น นอกจากนี้ การรับรู้รายได้จากสัญญารับประกันภัยต่อดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสัญญาประกันภัยตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและทบทวนการจัดประเภทของสัญญา ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเบี่ยงประกันภัยต่อรับของบริษัทฯ ว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้จากสัญญาประกันภัยต่อแต่ละประเภท ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการทดสอบการจัดประเภทสัญญาประกันภัย โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญประเมินวิธีการและข้อสมมติดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรมและสอบทานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง สุ่มตัวอย่างทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯ ใช้ในการทดสอบการจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสุ่มตัวอย่างทดสอบยอดเบี่ยงประกันภัยต่อรับกับเอกสารรายงานรายการบัญชีรายเดือนที่ได้รับจากบริษัทที่รับประกันภัย โดยตรงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีเบี่ยงประกันภัยต่อรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยต่อและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านใบสำคัญทั่วไป

สำรongsประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีสำรongsประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวจำนวน 488 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 36 ของหนี้สินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯได้เปรียบเทียบมูลค่าสำรongsประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม กับสำรongsเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้และรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมหากมูลค่าสำรongsประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมสูงกว่าสำรongsเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ ทั้งนี้ ในการคำนวณสำรongsประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมต้องใช้ข้อสมมติ อาทิ อัตราภาระ อัตราคิดลด อัตราการขาดอายุหรืออัตราเวนคืนกรมธรรม์ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อยอดสำรongsประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และฝ่ายบริหารของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของสำรongsประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการสำรongsประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการและข้อสมมติที่ใช้กับข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรม และช่วยในการสอบทานแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้สำหรับการคำนวณสำรongsตามวิธีสำรongsประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม นอกจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทดสอบข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวของสำรongsประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากงบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อจัด
อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน				
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	12,765,213	81,723,706	12,765,213	81,723,706
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		10,438,779	20,456,457	10,438,779	20,456,457
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	9	5,915,057	5,885,496	5,915,057	5,885,496
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	10	266,332,845	273,321,432	266,332,845	273,321,432
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	11.1	1,542,835,902	-	1,542,835,902	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	11.2	567,650,511	-	567,650,511	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	11.3	-	2,201,034,213	-	2,201,034,213
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	8,102,338	10,007,070	16,467,595	18,910,900
ทรัพย์สินรอการขาย	13	39,146,710	-	39,146,710	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	5,491,021	47,217,809	5,491,021	47,217,809
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	36,097,659	35,133,647	36,097,659	35,133,647
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16.1	89,056,321	73,577,247	87,383,270	71,796,481
สินทรัพย์อื่น					
ค่าบำเหน็จจ่ายรอดำเนินการ		145,695,230	121,931,185	145,695,230	121,931,185
อื่น ๆ		7,631,536	5,127,532	7,631,536	5,127,532
รวมสินทรัพย์		2,737,159,122	2,875,415,794	2,743,851,328	2,882,538,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน				
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	17	1,193,361,255	1,084,327,552	1,193,361,255	1,084,327,552
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	18	139,655,940	304,190,501	139,655,940	304,190,501
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	15,586,126	-	15,586,126
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	2,859,875	-	2,859,875	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	22,094,684	17,383,010	22,094,684	17,383,010
หนี้สินอื่น					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,421,782	4,340,035	5,421,782	4,340,035
ค่าบำเหน็จบริบูรณ์บัญชี		88,726	88,282	88,726	88,282
อื่น ๆ		5,798,539	2,737,021	5,798,539	2,737,021
รวมหนี้สิน		1,369,280,801	1,428,652,527	1,369,280,801	1,428,652,527
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	21				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 610,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2565: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		610,000,000	600,000,000	610,000,000	600,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 609,998,247 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2565: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		609,998,247	600,000,000	609,998,247	600,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		79,162,825	79,162,825	79,162,825	79,162,825
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	22	61,000,000	60,000,000	61,000,000	60,000,000
ยังไม่จัดสรร		744,266,617	832,781,170	742,041,183	832,370,525
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(126,549,368)	(125,180,728)	(117,631,728)	(117,647,019)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,367,878,321	1,446,763,267	1,374,570,527	1,453,886,331
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,737,159,122	2,875,415,794	2,743,851,328	2,882,538,858
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	3,455,281,289	2,964,522,770	3,455,281,289	2,964,522,770
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(29,222,483)	(33,174,471)	(29,222,483)	(33,174,471)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	3,426,058,806	2,931,348,299	3,426,058,806	2,931,348,299
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(124,757,432)	(23,519,207)	(124,757,432)	(23,519,207)
เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	3,301,301,374	2,907,829,092	3,301,301,374	2,907,829,092
รายได้ค่าบำเหน็จ	3,531,565	2,741,046	3,531,565	2,741,046
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	23	73,305,142	68,603,405	73,305,142
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	24	(411,998)	4,221,702	(2,855,303)
ผลกำไรจากการปรับมูลค่าชุดธรรม		1,413,866	9,250	1,413,866
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	12.3	(174,818)	2,639,062	-
รายได้อื่น		837,360	1,353,906	837,360
รวมรายได้		3,379,802,491	2,987,397,463	3,377,534,004
ค่าใช้จ่าย				
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวลดลง		(6,232,095)	(9,023,070)	(6,232,095)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน		2,397,605,706	2,022,747,546	2,397,605,706
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อช่วง		(11,213,130)	(6,808,272)	(11,213,130)
ค่าบำเหน็จ		756,811,637	644,526,611	756,811,637
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		54,557,768	46,111,535	54,557,768
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	26	116,718,708	108,330,718	116,718,708
ต้นทุนทางการเงิน	19	113,366	25,990	113,366
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)		54,754	(62,321)	54,754
รวมค่าใช้จ่าย	27	3,308,416,714	2,805,848,737	3,308,416,714
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		71,385,777	181,548,726	69,117,290
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16.2	(9,272,735)	(28,444,126)	(8,819,037)
กำไรสุทธิ		62,113,042	153,104,600	60,298,253
กำไรต่อหุ้น	29			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสุทธิ		0.10	0.25	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสุทธิ	62,113,042	153,104,600	60,298,253	150,993,350
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรขาดทุน ในภายหลัง:				
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของบริษัทรวม	(1,729,914)	(4,522,585)	-	-
บวก: ภาษีเงินได้	345,983	904,517	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของบริษัทรวม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,383,931)	(3,618,068)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(66,908,485)	-	(66,908,485)
บวก: ภาษีเงินได้	-	13,381,697	-	13,381,697
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(53,526,788)	-	(53,526,788)
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,383,931)	(57,144,856)	-	(53,526,788)
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน งบกำไรขาดทุนในภายหลัง:				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 20	(2,005,559)	2,163,685	(2,005,559)	2,163,685
บวก (หัก): ภาษีเงินได้	401,112	(432,737)	401,112	(432,737)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,604,447)	1,730,948	(1,604,447)	1,730,948
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(120,023,569)	-	(120,023,569)	-
บวก: ภาษีเงินได้	24,004,714	-	24,004,714	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(96,018,855)	-	(96,018,855)	-
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(97,623,302)	1,730,948	(97,623,302)	1,730,948
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(99,007,233)	(55,413,908)	(97,623,302)	(51,795,840)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(36,894,191)	97,690,692	(37,325,049)	99,197,510

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินรับจากการประกันภัยต่อ	95,555,389	207,089,916	95,555,389	207,089,916
ดอกเบี้ยรับ	42,489,054	20,784,560	42,489,054	20,784,560
เงินปันผลรับ	42,362,507	44,165,822	42,362,507	44,165,822
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอื่น	(114,876)	8,152,968	(114,876)	8,152,968
รายได้อื่น	822,781	1,348,342	822,781	1,348,342
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(54,328,054)	(45,905,038)	(54,328,054)	(45,905,038)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(102,062,786)	(93,688,462)	(102,062,786)	(93,688,462)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16,571,835)	(8,903,505)	(16,571,835)	(8,903,505)
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน	1,972,193,772	2,089,494,214	1,972,193,772	2,089,494,214
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน	(2,002,184,773)	(2,173,755,074)	(2,002,184,773)	(2,173,755,074)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(21,838,821)	48,783,743	(21,838,821)	48,783,743
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน				
เงินมัดจำภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร	2,500,000	-	2,500,000	-
ซื้ออุปกรณ์	(1,220,288)	(1,007,614)	(1,220,288)	(1,007,614)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,070,539)	(1,105,123)	(6,070,539)	(1,105,123)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,790,827)	(2,112,737)	(4,790,827)	(2,112,737)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(375,571)	(792,228)	(375,571)	(792,228)
เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	(42,001,753)	(120,000,000)	(42,001,753)	(120,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(42,377,324)	(120,792,228)	(42,377,324)	(120,792,228)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(69,006,972)	(74,121,222)	(69,006,972)	(74,121,222)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	81,723,706	155,794,785	81,723,706	155,794,785
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง	48,479	50,143	48,479	50,143
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	12,765,213	81,723,706	12,765,213	81,723,706
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย								
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น								
หมายเหตุ	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนต่ำกว่าทุนจาก การวัดมูลค่าตราสารทุน/ เงินลงทุนเพื่อขายด้วย มูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	การแปลงค่า งบการเงินที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ เจ้าของ		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	797,944,982	(64,120,231)	(3,915,641)	(68,035,872)	1,469,071,935		
การจ่ายปันผล	30	-	-	(120,000,000)	-	-	-	(120,000,000)		
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์ กำไรสุทธิ		-	-	640	-	-	-	640		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	153,104,600	-	-	-	153,104,600		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	1,730,948	(53,526,788)	(3,618,068)	(57,144,856)	(55,413,908)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,781,170	(117,647,019)	(7,533,709)	(125,180,728)	1,446,763,267		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่เคยรายงานไว้	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,781,170	(117,647,019)	(7,533,709)	(125,180,728)	1,446,763,267		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4	-	-	(43,574,559)	43,574,559	-	43,574,559	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ปรับปรุงใหม่	600,000,000	79,162,825	60,000,000	789,206,611	(74,072,460)	(7,533,709)	(81,606,169)	1,446,763,267		
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล	21	9,998,247	-	-	-	-	-	9,998,247		
โอนขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่า ด้วยมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	11.2.2	-	-	(52,459,587)	52,459,587	-	52,459,587	-		
การจ่ายปันผล	30	-	-	(52,000,000)	-	-	-	(52,000,000)		
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์ กำไรสุทธิ		-	-	10,998	-	-	-	10,998		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	62,113,042	-	-	-	62,113,042		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	(1,604,447)	(96,018,855)	(1,383,931)	(97,402,786)	(99,007,233)		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	60,508,595	(96,018,855)	(1,383,931)	(97,402,786)	(36,894,191)		
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	609,998,247	79,162,825	61,000,000	744,266,617	(117,631,728)	(8,917,640)	(126,549,368)	1,367,878,321		
	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยปริระกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
						ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่า		
						ตราสารทุน/เงินลงทุนเพื่อขาย		
						ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน		
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ		
						จากภาษีเงินได้		
						รวมส่วนของผู้		
หมายเหตุ	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร			ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	799,645,587		(64,120,231)	1,474,688,181	
การจ่ายปันผล	30	-	-	(120,000,000)		-	(120,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์		-	-	640		-	640	
กำไรสุทธิ		-	-	150,993,350		-	150,993,350	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	1,730,948		(53,526,788)	(51,795,840)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	152,724,298		(53,526,788)	99,197,510	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,370,525		(117,647,019)	1,453,886,331	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่เคยรายงานไว้	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,370,525		(117,647,019)	1,453,886,331	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4	-	-	(43,574,559)		43,574,559	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ปรับปรุงใหม่	600,000,000	79,162,825	60,000,000	788,795,966		(74,072,460)	1,453,886,331	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล	21	9,998,247	-	-		-	9,998,247	
โอนขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	11.2.2	-	-	(52,459,587)		52,459,587	-	
การจ่ายปันผล	30	-	-	(52,000,000)		-	(52,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์		-	-	10,998		-	10,998	
กำไรสุทธิ		-	-	60,298,253		-	60,298,253	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	(1,604,447)		(96,018,855)	(97,623,302)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	58,693,806		(96,018,855)	(37,325,049)	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	1,000,000		-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	609,998,247	79,162,825	61,000,000	742,041,183		(117,631,728)	1,374,570,527	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ข้อที่	เรื่อง	หน้าที่
1	ข้อมูลบริษัทฯ.....	1
2.	เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน.....	1
3.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่.....	2
4.	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี.....	3
5.	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ.....	6
6.	การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ.....	21
7.	การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน.....	25
8.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด.....	25
9.	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ.....	26
10.	ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ.....	26
11.	สินทรัพย์ทางการเงิน/เงินลงทุนในหลักทรัพย์.....	27
12.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม.....	31
13.	ทรัพย์สินรอการขาย.....	33
14.	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์.....	33
15.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน.....	34
16.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้.....	35
17.	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย.....	37
18.	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ.....	42
19.	หนี้สินตามสัญญาเช่า.....	42
20.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน.....	43
21.	ทุนเรือนหุ้น.....	45
22.	สำรองตามกฎหมาย.....	45
23.	รายได้จากการลงทุนสุทธิ.....	46
24.	ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน.....	46
25.	ข้อมูลตามส่วนงาน.....	47
26.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.....	50
27.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ.....	51
28.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....	51

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ข้อที่	เรื่อง	หน้าที่
29.	กำไรต่อหุ้น.....	52
30.	การจ่ายปันผล.....	52
31.	รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.....	53
32.	หลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัด.....	56
33.	ภาวะผูกพัน.....	56
34.	ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง.....	56
35.	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน.....	68
36.	การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต.....	69
37.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน.....	70
38.	การอนุมัติงบการเงิน.....	70

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไทยรีประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10.10 และบุคคลธรรมดาอีก 1 ราย ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.30 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิตต่อ ที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 เรื่อง นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่จะใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัย โดยกิจการต้องรับรู้รายการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่กิจการออกนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาคุ้มครองหรือวันที่รับจ่ายชำระเงินครั้งแรกจากผู้ถือกรมธรรม์แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน และในกรณีของกลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระให้รับรู้ผลขาดทุนในวันที่กลุ่มของสัญญาดังกล่าวได้กลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก มาตรฐานกำหนดให้ใช้วิธีการทั่วไป (General Measurement Model) ในการวัดมูลค่า กล่าวคือ กิจการต้องวัดมูลค่ากลุ่มของสัญญาประกันภัยด้วยผลรวมของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบและกำไรจากการให้บริการตามสัญญา โดยกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบแสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดขึ้นจากสิทธิและภาระผูกพันของผู้รับประกันภัยต่อผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอยู่ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงด้วยค่าความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงิน กำไรจากการให้บริการตามสัญญาแสดงถึงกำไรรอการรับรู้ ซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดรอบระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจถือปฏิบัติตามวิธีการวัดมูลค่าแบบง่าย โดยใช้วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee Approach) หรือวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach) หากกลุ่มของสัญญาประกันภัยเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมากขึ้น

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทฯตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นครั้งแรกดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน

- เงินลงทุนในหุ้นทุกทั้งที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและไม่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษัทฯพิจารณาและยังคงจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้นทุกทั้งที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีใช้หลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสะสมในกำไรสะสมโดยตรงเมื่อมีการจำหน่าย
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ถือเป็นตราสารทุน
บริษัทฯได้พิจารณาและยังคงจัดประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ถือเป็นตราสารทุน เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสะสมในกำไรสะสมโดยตรงเมื่อมีการจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ถือเป็นตราสารหนี้
บริษัทฯได้พิจารณาและจัดประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามนโยบายบัญชีเดิม) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมและกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
บริษัทฯได้พิจารณาและยังคงจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน และเงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กำหนดให้กิจการต้องประมาณการการค้อยค่าจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการค้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯนำหลักการทั่วไป มาใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีเดียวกันกับนโยบายบัญชีเดิมที่บริษัทฯ ใช้อยู่

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

รายการปรับปรุงที่มีต่อกำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนการจัดประเภทจากเดิมวัดมูลค่า		
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นวัดมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(54,468,199)	54,468,199
บวก (หัก): ภาษีเงินได้	10,893,640	(10,893,640)
ผลกระทบต่อต้นงวด	(43,574,559)	43,574,559

รายการปรับปรุงและจัดประเภทใหม่ต่อยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	รายการปรับปรุง		
	31 ธันวาคม 2565	และจัดประเภทใหม่	1 มกราคม 2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	1,635,184,511	1,635,184,511
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	-	565,849,702	565,849,702
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	2,201,034,213	(2,201,034,213)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	832,781,170	(43,574,559)	789,206,611
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(125,180,728)	43,574,559	(81,606,169)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	รายการปรับปรุง		
	31 ธันวาคม 2565	และจัดประเภทใหม่	1 มกราคม 2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	1,635,184,511	1,635,184,511
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	-	565,849,702	565,849,702
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	2,201,034,213	(2,201,034,213)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	832,370,525	(43,574,559)	788,795,966
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(117,647,019)	43,574,559	(74,072,460)

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ก. เบี้ยประกันภัยต่อรับ

เบี้ยประกันภัยต่อรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัยต่อ โดยเบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และบริษัทฯ ได้ยืนยันความคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันภัยต่อ

ข. รายได้ค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอดักบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ค. รายได้จากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น

ง. ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ก. เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว

ข. ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของปีปัจจุบันและปีก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค. ค่าบำเหน็จ

ค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอดักบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อที่รับรู้เป็นรายได้

ง. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประกันภัย โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

จ. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

5.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยต่อรับและสัญญาประกันภัยต่อออกโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่รับประกันภัย) เกิดผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่ นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีเหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจำนวนเงินตามภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีเหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าใจเบื้องต้น บริษัทจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา

บริษัทจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นสุดบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทแบ่งการจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อเป็นระยะยาวและระยะสั้น โดยบริษัทจัดประเภทสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือสัญญาที่มีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอายุสัญญา เป็นสัญญาประกันภัยระยะยาว และจัดประเภทสัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นสัญญาประกันภัยระยะสั้น

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่กิจการถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายชำระภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น มีสภาพคล่องสูง ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ส่วนที่เป็นสำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้หักด้วยค่าเพื่อการค่อค่า (ถ้ามี)

สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของสำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย

บริษัทฯจะบันทึกค่าเพื่อการค่อค่าเมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรกและทำให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับชำระเงินและบริษัทฯสามารถวัดมูลค่าของจำนวนเงินดังกล่าวได้อ่างน่าเชื่อถือ

5.6 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบกลับกัน และ
- (2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

ก. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วย เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ

เงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ค่าบำเหน็จค้ำรับ ค่าสินไหมทดแทนค้ำรับ และรายการค้ำรับอื่นๆจากบริษัทประกันภัยต่อ และหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เงินค้ำจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินค้ำจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่นซึ่งประกอบด้วย รายการค้ำจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นสำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ

5.7 เครื่องมือทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์และค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้

บริษัทฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรกหรือวันที่ได้มา โดยจัดประเภทดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค่า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้เป็นกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจำหน่าย

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด บริษัทฯจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะรับรู้เป็นกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกไป ส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและดอกเบี้ยรับซึ่งคำนวณด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

- **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย**

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด บริษัทจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการ

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจัดประเภทดังต่อไปนี้

- **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน**

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ตั้งใจจะถือไว้เพื่อค่า บริษัทจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังและการตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม

- สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อการค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลักทรัพย์
ที่อาจมีความผันผวนของราคาต่ำ บริษัทฯจัดประเภทเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลัง
ได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร นอกจากนี้ บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนในกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (REIT และ
Infrastructure Trust) กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วยเช่นกัน

ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อมีการจำหน่าย
กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมจะโอนไปรับรู้ในกำไรสะสม เงินปัน
ผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่า
เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนจะรับรู้กำไรในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในงบกำไรขาดทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้
จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/
รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดง
เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- เงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จัดทะเบียนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชนคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

5.8 เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อและในภายหลังจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทรวมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

5.9 ทรัพย์สินรอกการขาย

ทรัพย์สินรอกการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือราคาที่คาดว่าจะขายได้หักต้นทุนในการขาย

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอกการขายจะรับรู้เป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในงบกำไรขาดทุน

5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี
คอมพิวเตอร์	-	3 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี

5.12 การค้ำของสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ไม่รวมหน่วยลงทุน) โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการค้ำด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับและกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้อื่นหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแทน

(ข) สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่دين อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำ บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการค้ำเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

หากในการประเมินการค้ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกำไรขาดทุนทันที

5.13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สำรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและสำรองเบี้ยประกันภัย

ก. สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ และจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมหากมูลค่าสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา	วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย	วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจำนวนจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการรับประกันภัยต่อที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์

(2) สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม

สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นสำรองประกันชีวิตที่คำนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการเกี่ยวข้องกับ อัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร อัตราภาระและอัตราเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น

ข. สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

สำรองค่าสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ผลต่างของประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่รับรู้ไปแล้วในบัญชีคือส่วนของประมาณการสำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ (Incurred but not reported: IBNR)

ค. สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยเป็นสำรองสำหรับสัญญาประกันต่อรับประเภทระยะสั้น โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิจากค่าบ่าเหน็จจ่ายรอดัตต์บัญชี และจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติม หากมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิจากค่าบ่าเหน็จจ่ายรอดัตต์บัญชี ทั้งนี้ สำรองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา	วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย	วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการรับประกันภัยต่อที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์

(2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯจัดสำรองไว้เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

5.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ก. โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ข. โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ จะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกไปยังกำไรสะสมโดยตรง

5.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.16 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

ก. สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ยานพาหนะ

- 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ ประเมินการค่อค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.11 เรื่อง การค่อค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ข. หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คำนวณมูลค่าปัจจุบัน โดยการคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

ค. สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.17 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

5.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ก. ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ข. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

5.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

6.1 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

6.2 ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ในการประมาณการค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากบริษัทประกันภัยต่อแต่ละราย โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา

6.3 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจำลอง ความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจำลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น การปรับปรุงค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

6.4 ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในอนาคตและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

6.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯ ระบุสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น

ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6.8 สำรองประกันภัยแบบเบี่ยงประกันภัยรวม

สำรองประกันภัยแบบเบี่ยงประกันภัยรวมคำนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติที่กำหนดตั้งแต่วันเริ่มรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงาน อัตราภาระ อัตราการเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้การใช้ข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนสำรองประกันชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงสำรองประกันชีวิตอาจมีขึ้นในอนาคต

6.9 สำรองค่าสินไหมทดแทน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

6.10 สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองประกันภัยสำหรับความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

6.11 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6.12 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

6.13 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตราสารทุนที่วัดมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	เครื่องมือทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	12,765,213	12,765,213
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	10,438,779	10,438,779
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	1,542,835,902	1,542,835,902
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	567,650,511	-	567,650,511

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินสด	19,344	7,309
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	12,752,770	81,771,777
รวม	12,772,114	81,779,086
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,901)	(55,380)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ	12,765,213	81,723,706

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี และร้อยละ 0.05 ต่อปี ตามลำดับ

9. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
สำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	3,096,165	3,138,925
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	2,818,892	2,746,571
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	<u>5,915,057</u>	<u>5,885,496</u>

10. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	70,977,955	104,416,224
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	195,354,890	168,905,208
รวมลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	<u>266,332,845</u>	<u>273,321,432</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างรับแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	194,586,266	168,900,459
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	768,624	4,749
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	<u>195,354,890</u>	<u>168,905,208</u>

11. สินทรัพย์ทางการเงิน/เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	1,542,835,902	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	567,650,511	-
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	824,865,113
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	1,376,169,100
รวม	2,110,486,413	2,201,034,213

11.1 สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้

11.1.1 จำแนกตามการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	1 มกราคม 2566
	มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม/ ราคาทุนตัดจำหน่าย
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หน่วยลงทุน	-	259,015,411
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	259,015,411
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	797,496,937	818,342,544
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	736,013,687	508,398,044
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	10,000,000	50,000,000
รวม	1,543,510,624	1,376,740,588
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(674,722)	(571,488)
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ	1,542,835,902	1,376,169,100
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ - สุทธิ	1,542,835,902	1,635,184,511

11.1.2 จำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2566

	ค่าเพื่อผลขาดทุน		มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	มูลค่าตามบัญชี ขั้นต้น	ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย			
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	1,543,510,624	(674,722)	1,542,835,902
ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 2)	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)	-	-	-
รวม	1,543,510,624	(674,722)	1,542,835,902

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2566

	ค่าเพื่อผลขาดทุน		มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	มูลค่าตามบัญชี ขั้นต้น	ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย			
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	1,376,740,588	(571,488)	1,376,169,100
ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 2)	-	-	-
ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)	-	-	-
รวม	1,376,740,588	(571,488)	1,376,169,100

11.2 สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน

11.2.1 จำแนกตามการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2566

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2566		1 มกราคม 2566	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนในประเทศ	714,690,171	567,650,511	658,440,277	565,849,702
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(147,039,660)		(92,590,575)	
ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ	567,650,511		565,849,702	

11.2.2 การตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นออกจากบัญชี ดังนั้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนไปรับรู้ในกำไรสะสม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินลงทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ตัดรายการ		ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้)	เหตุผลในการตัดรายการ
	เงินปันผลรับ	เงินได้		
หุ้นทุน	59,096,946	-	(13,351,202)	จำหน่าย
หน่วยลงทุน	68,955,183	-	(39,108,385)	จำหน่าย
รวม	128,052,129	-	(52,459,587)	

11.3 จำแนกตามประเภทการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามหลักการบัญชีเดิม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงการลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารหนี้:		
หน่วยลงทุน	339,633,380	259,015,411
ตราสารทุน:		
หุ้นทุน	305,109,932	288,972,730
หน่วยลงทุน	372,815,602	276,876,972
รวม	1,017,558,914	824,865,113
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(147,058,773)	-
หัก: ค่าเพื่อการต่อยอด	(45,635,028)	-
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ	824,865,113	824,865,113
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
ตราสารหนี้:		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	818,342,544	821,877,755
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	508,398,044	505,395,933
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	50,000,000	50,000,000
รวม	1,376,740,588	1,377,273,688
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(571,488)	-
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ	1,376,169,100	1,377,273,688
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	2,201,034,213	2,202,138,801

11.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ได้นำเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับ นายทะเบียนตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 32

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม

12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุนที่ถือ โดยบริษัทฯ	
			31 ธันวาคม 2566 (พันบาท)	31 ธันวาคม 2565 (พันบาท)	31 ธันวาคม 2566 (ร้อยละ)	31 ธันวาคม 2565 (ร้อยละ)
TKI Life Insurance Company Limited	รับประกันชีวิต	ลาว	66,118	66,118	32.50	32.50

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	มูลค่าเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน		ค่าเพื่อการค้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
TKI Life Insurance Company Limited	8,102	10,007	21,684	21,684	(5,216)	(2,773)	16,468	18,911

12.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	TKI Life Insurance Company Limited	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	31,989	37,122
หนี้สินรวม	(7,059)	(6,331)
สินทรัพย์สุทธิ	24,930	30,791
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	32.50	32.50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทรวม	8,102	10,007

สรุปรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	TKI Life Insurance Company Limited	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
รวมรายได้	9,766	18,373
กำไรสำหรับปี	304	7,569
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	304	7,569

12.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัทร่วม	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
TKI Life Insurance Company Limited	(175)	2,639	-	-	-	-
	(175)	2,639	-	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำหรับปี 2565 ของ TKI Life Insurance Company Limited ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 อย่างไรก็ดี งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูลทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียสำหรับปีดังกล่าว

13. ทรัพย์สินรอการขาย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ที่ดิน	อาคารและอื่น ๆ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	-	-	-
รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17,640,000	21,506,710	39,146,710
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	17,640,000	21,506,710	39,146,710

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และจะดำเนินการส่งมอบสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้		สินทรัพย์ สิทธิการใช้		งานระหว่าง ทำ	รวม	
	ที่ดิน	อาคาร	สำนักงาน	คอมพิวเตอร์			
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	17,640,000	44,205,314	8,933,596	14,125,726	2,163,554	-	87,068,190
ซื้อเพิ่ม	-	-	140,030	708,212	-	-	848,242
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	17,640,000	44,205,314	9,073,626	14,833,938	2,163,554	-	87,916,432
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	1,032,788	3,122,080	187,500	4,342,368
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(783,362)	(2,163,554)	-	(2,946,916)
โอนไปทรัพย์สินรอการขาย	(17,640,000)	(44,205,314)	(6,646,187)	(229,301)	-	-	(68,720,802)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	2,427,439	14,854,063	3,122,080	187,500	20,591,082
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	19,212,444	6,095,931	5,872,992	1,442,369	-	32,623,736
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,210,266	1,368,818	3,774,618	721,185	-	8,074,887
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	21,422,710	7,464,749	9,647,610	2,163,554	-	40,698,623
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,810,601	876,507	3,923,079	312,208	-	6,922,395
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	(783,311)	(2,163,554)	-	(2,946,865)
โอนไปทรัพย์สินรอการขาย	-	(23,233,311)	(6,115,312)	(225,469)	-	-	(29,574,092)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	2,225,944	12,561,909	312,208	-	15,100,061
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	17,640,000	22,782,604	1,608,877	5,186,328	-	-	47,217,809
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	201,495	2,292,154	2,809,872	187,500	5,491,021
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2565							8,074,887
2566							6,922,395

บริษัทฯทำสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 4.6 ล้านบาท และ 6.5
ล้านบาท ตามลำดับ

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย: บาท)		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	47,860,477	11,148,345	59,008,822
ซื้อเพิ่ม	174,999	999,674	1,174,673
โอนเข้า (โอนออก)	154,080	(154,080)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	48,189,556	11,993,939	60,183,495
ซื้อเพิ่ม	923,422	5,205,966	6,129,388
โอนเข้า (โอนออก)	2,887,250	(2,887,250)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	52,000,228	14,312,655	66,312,883
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	20,280,408	-	20,280,408
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,769,440	-	4,769,440
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	25,049,848	-	25,049,848
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,165,376	-	5,165,376
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	30,215,224	-	30,215,224
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	23,139,708	11,993,939	35,133,647
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	21,785,004	14,312,655	36,097,659

16. สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภายใต้

16.1 สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	
	2566	2565	2566	2565	ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี
	2566	2565	2566	2565	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
	2566	2565	2566	2565	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:								
สำรองค่าสินไหมทดแทน	12,554	14,458	12,554	14,458	(1,904)	(15,185)	(1,904)	(15,185)
หนี้สินค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยต่อ	44,408	37,691	44,408	37,691	6,717	9,389	6,717	9,389
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,419	3,477	4,419	3,477	942	(127)	942	(127)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	29,408	29,412	29,408	29,412	(4)	13,382	(4)	13,382
ค่าบำเหน็จรอตัดบัญชีสุทธิ	(29,121)	(24,369)	(29,121)	(24,369)	(4,752)	(2,101)	(4,752)	(2,101)
ค่าเพื่อการค้ำเงินลงทุน	928	9,252	1,971	9,807	(8,324)	745	(7,836)	745
ขาดทุนทางภาษีที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์	22,218	-	22,218	-	22,218	-	22,218	-
อื่น ๆ	4,242	3,656	1,526	1,321	586	(196)	205	(572)
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	89,056	73,577	87,383	71,797				
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง					15,479	5,907	15,586	5,531
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:								
- ในงบกำไรขาดทุน					3,842	(7,946)	4,296	(7,418)
- ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					24,752	13,853	24,405	12,949
- ในกำไรสะสมโดยตรง					(13,115)	-	(13,115)	-
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง					15,479	5,907	15,586	5,531

16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	(20,498)	-	(20,498)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	3,842	(7,946)	4,296	(7,418)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการขายตราสารทุนที่กำหนด				
ให้วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(13,115)	-	(13,115)	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(9,273)	(28,444)	(8,819)	(27,916)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	71,386	181,549	69,117	178,910
อัตราภาษีเงินได้	20%	20%	20%	20%
จำนวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้	(14,278)	(36,310)	(13,824)	(35,782)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น	4,979	5,748	4,979	5,748
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	(4)	(3)	(4)	(3)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	129	2,184	129	2,184
อื่น ๆ	(99)	(63)	(99)	(63)
รวม	5,005	7,866	5,005	7,866
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(9,273)	(28,444)	(8,819)	(27,916)

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2566		
	หนี้สินจากสัญญา ประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	487,540,791	(3,096,165)	484,444,626
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	263,893	-	263,893
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	39,114,107	-	39,114,107
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	643,049,747	(2,818,892)	640,230,855
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย	23,392,717	-	23,392,717
รวม	1,193,361,255	(5,915,057)	1,187,446,198

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2565		
	หนี้สินจากสัญญา ประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	493,815,646	(3,138,925)	490,676,721
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	251,488	-	251,488
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	24,537,003	-	24,537,003
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	518,219,994	(2,746,571)	515,473,423
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย	47,503,421	-	47,503,421
รวม	1,084,327,552	(5,885,496)	1,078,442,056

17.1 ดำรงประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	493,815,646	502,690,400
สำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์ ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ	76,043,124	74,443,869
สำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและอื่นๆ	(94,158,647)	(94,232,432)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง ประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงอื่น	11,840,668	10,913,809
ยอดคงเหลือปลายปี	487,540,791	493,815,646

17.2 ดำรงค่าสินไหมทดแทน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	24,788,491	141,977,694
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน	1,898,582,807	1,599,645,240
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน	57,036,479	(139,943,293)
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	(42,459,470)	22,833,290
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(1,898,570,307)	(1,599,724,440)
ยอดคงเหลือปลายปี	39,378,000	24,788,491

17.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

ก. ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)										
ปีรับประกันภัย/ปีที่รายงาน	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:											
- ณ สิ้นปีรับประกันภัย/ปีที่รายงาน	288,608,228	294,603,119	358,551,964	363,689,673	621,131,522	681,954,649	707,285,367	1,084,030,166	1,157,962,858	1,418,714,321	
- หนึ่งปีถัดไป	426,244,997	390,862,969	476,858,625	685,189,024	931,171,835	1,015,004,417	1,008,976,226	1,548,069,426	1,673,232,657		
- สองปีถัดไป	429,289,768	392,782,278	476,702,303	682,514,759	919,934,611	1,017,718,268	1,011,359,177	1,552,100,504			
- สามปีถัดไป	429,520,630	392,782,278	476,702,303	682,514,759	924,121,977	1,017,846,129	1,011,359,177				
- สี่ปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,121,977	1,017,813,355					
- ห้าปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,087,860						
- หกปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759							
- เจ็ดปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303								
- แปดปีถัดไป	429,520,630	392,778,278									
- เก้าปีถัดไป	429,520,630										
- สิบปีถัดไป											
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,087,860	1,017,813,355	1,011,359,177	1,552,100,504	1,673,232,657	1,418,714,321	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,087,860	1,017,813,355	1,011,359,177	1,552,100,504	1,673,232,657	1,379,336,321	
สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,378,000	39,378,000

ข. ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

	(หน่วย: บาท)										
ปีรับประกันภัย/ปีที่รายงาน	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:											
- ณ สิ้นปีรับประกันภัย/ปีที่รายงาน	288,608,228	294,603,119	358,551,964	363,689,673	621,131,522	681,954,649	707,285,367	1,079,304,883	1,152,880,235	1,414,280,441	
- หนึ่งปีถัดไป	426,244,997	390,862,969	476,858,625	685,189,024	931,171,835	1,015,004,417	1,008,912,268	1,542,544,775	1,667,112,777		
- สองปีถัดไป	429,289,768	392,782,278	476,702,303	682,514,759	919,934,611	1,017,718,268	1,011,295,219	1,546,568,388			
- สามปีถัดไป	429,520,630	392,782,278	476,702,303	682,514,759	924,121,977	1,017,846,129	1,011,295,219				
- สี่ปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,121,977	1,017,813,355					
- ห้าปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,087,860						
- หกปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759							
- เจ็ดปีถัดไป	429,520,630	392,778,278	476,702,303								
- แปดปีถัดไป	429,520,630	392,778,278									
- เก้าปีถัดไป	429,520,630										
- สิบปีถัดไป											
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,087,860	1,017,813,355	1,011,295,219	1,546,568,388	1,667,112,777	1,414,280,441	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	429,520,630	392,778,278	476,702,303	682,514,759	924,087,860	1,017,813,355	1,011,295,219	1,546,568,388	1,667,112,777	1,374,902,441	
สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,378,000	39,378,000

17.4 ข้อสมมติที่สำคัญ

ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแบบวิธีเบี้ยประกันภัยรวมเพื่อทดสอบความเพียงพอของหนี้สินดังกล่าว ได้แก่

ก. อัตราภาระ

บริษัทฯ ใช้ตารางภาระไทยเป็นพื้นฐานและปรับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนวณจากประสบการณ์ของบริษัทฯ

ข. อัตราการขาดอายุ

บริษัทฯ กำหนดข้อสมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษัทฯ

ค. อัตราคิดลด

บริษัทฯ ใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด (Zero coupon government bond yield curve) เป็นพื้นฐานและปรับด้วยส่วนต่างผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล (Credit spread) ของหุ้นกู้อันดับเครดิต A ที่มีอายุคงเหลือ 10 ปี เพื่อเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง (Illiquidity risk premium)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้คำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ได้แก่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ ซึ่งคำนวณจากการหารประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ด้วยประมาณการเบี้ยประกันภัยรับสัมบูรณ์

17.5 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	518,219,994	493,327,439
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	2,655,469,715	2,070,761,233
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(2,530,639,962)	(2,045,868,678)
ยอดคงเหลือปลายปี	643,049,747	518,219,994

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	139,655,940	304,190,501
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	<u>139,655,940</u>	<u>304,190,501</u>

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการกระทบยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยานพาหนะ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี	-	766,238
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,122,080	-
บวก: ต้นทุนทางการเงินระหว่างปี	113,366	25,990
หัก: ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี	(375,571)	(792,228)
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี	<u>2,859,875</u>	<u>-</u>

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2566		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ต้นทุนทางการเงิน รอดัดบัญชี	หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	751,140	196,290	554,850
ครบกำหนดชำระเกิน 1 ปี	2,628,990	323,965	2,305,025
รวม	<u>3,380,130</u>	<u>520,255</u>	<u>2,859,875</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่า	312,208	721,185
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	113,366	25,990
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ	135,480	138,472
รวม	561,054	885,647

20. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	17,383,010	18,018,244
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,134,759	1,807,774
ต้นทุนดอกเบี้ย	571,356	552,603
รวมส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	2,706,115	2,360,377
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัยที่เกิดจาก		
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	2,364,117	579,067
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(370,170)	(1,639,379)
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	11,612	(1,103,373)
รวมส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,005,559	(2,163,685)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(831,926)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี	22,094,684	17,383,010

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี ขางหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 15 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
อัตราคิดลด	2.9	3.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 20.5	0.0 - 20.5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2566			
		ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึ้น		ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึ้น
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ข้อสมมติลดลง	(ลดลง)
	ร้อยละต่อปี	บาท	ร้อยละต่อปี	บาท
อัตราคิดลด	1.0	(1,748,245)	1.0	2,005,585
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	1,922,876	1.0	(1,714,999)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0 ⁽¹⁾	(1,064,421)	10.0 ⁽¹⁾	1,164,949

⁽¹⁾ ร้อยละ 10 ของข้อสมมติอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2565

	ภาวะผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึ้น		ภาวะผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงานเพิ่มขึ้น	
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น ร้อยละต่อปี	(ลดลง) บาท	ข้อสมมติลดลง ร้อยละต่อปี	(ลดลง) บาท
อัตราคิดลด	1.0	(1,461,067)	1.0	1,677,964
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	1,613,403	1.0	(1,436,976)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0 ⁽¹⁾	(886,814)	10.0 ⁽¹⁾	975,264

⁽¹⁾ ร้อยละ 10 ของข้อสมมติอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

21. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 600 ล้านบาท (600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 610 ล้านบาท (610 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.016666 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเศษหุ้นปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.016666 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และออกหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,998,247 หุ้น พร้อมชำระเศษหุ้นปันผลเป็นเงินสดจำนวน 1,753 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

23. รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯมีรายได้จากการลงทุนดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้	32,728,784	25,186,092
เงินปันผลรับจากตราสารทุน	42,197,699	44,330,630
ค่าใช้จ่ายลงทุนอื่น	(1,621,341)	(913,317)
รวม รายได้จากการลงทุนสุทธิ	73,305,142	68,603,405

24. ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย และการตัดรายการ				
ตราสารหนี้ที่จัดประเภทและวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(411,998)	-	(411,998)	-
ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุน เพื่อขาย	-	13,250,828	-	13,250,828
ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุน เพื่อขาย	-	121,739	-	121,739
ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุน เพื่อค้า	-	(5,364,631)	-	(5,364,631)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	(3,786,234)	(2,443,305)	(3,786,234)
รวม ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(411,998)	4,221,702	(2,855,303)	4,221,702

25. ข้อมูลตามส่วนงาน

25.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือ ผู้อำนวยการใหญ่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา การแยกส่วนงานดังกล่าวแตกต่างกันด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่พัฒนาตามรูปแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในตลาดกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีการพัฒนากรรมวิธีประเภทในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยบริษัทฯสามารถให้บริการต่อเนื่องได้

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม สำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทฯพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เดียวกับงบการเงินซึ่งไม่ได้พิจารณาและบันทึกแยกตามส่วนงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ประเภทดั้งเดิม	ผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตประเภท ร่วมกันพัฒนา	รวม
รายได้จากการรับประกันภัยต่อ			
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	1,999,663,731	1,455,617,558	3,455,281,289
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(28,638,238)	(584,245)	(29,222,483)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	1,971,025,493	1,455,033,313	3,426,058,806
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(45,277,231)	(79,480,201)	(124,757,432)
เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,925,748,262	1,375,553,112	3,301,301,374
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ			
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว			
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(37,243,093)	31,010,998	(6,232,095)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์ประกันภัยและ			
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,428,690,138	957,702,438	2,386,392,576
ค่าบำเหน็จสุทธิ	395,592,453	357,687,619	753,280,072
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	31,574,040	22,983,728	54,557,768
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ	1,818,613,538	1,369,384,783	3,187,998,321
กำไรจากการรับประกันภัยต่อ	107,134,724	6,168,329	113,303,053
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			(116,832,074)
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น			(54,754)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน			(3,583,775)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(174,818)
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธิ			74,307,010
รายได้อื่น			837,360
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			71,385,777
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(9,272,735)
กำไรสุทธิ			62,113,042

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ประกัน	
	ประกันชีวิต	ชีวิตประเภท	
	ประเภทดั้งเดิม	ร่วมกันพัฒนา	รวม
รายได้จากการรับประกันภัยต่อ			
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	1,716,037,455	1,248,485,315	2,964,522,770
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(31,453,032)	(1,721,439)	(33,174,471)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	1,684,584,423	1,246,763,876	2,931,348,299
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน	(30,952,982)	7,433,775	(23,519,207)
เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,653,631,441	1,254,197,651	2,907,829,092
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ			
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)	13,427,297	(22,450,367)	(9,023,070)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,145,548,168	870,391,106	2,015,939,274
ค่าบำเหน็จสุทธิ	358,177,594	283,607,971	641,785,565
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	26,692,027	19,419,508	46,111,535
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ	1,543,845,086	1,150,968,218	2,694,813,304
กำไรจากการรับประกันภัยต่อ	109,786,355	103,229,433	213,015,788
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			(108,356,708)
โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น			62,321
กำไรจากการดำเนินงาน			104,721,401
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			2,639,062
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธิ			72,834,357
รายได้อื่น			1,353,906
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			181,548,726
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(28,444,126)
กำไรสุทธิ			153,104,600

25.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

25.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้เบี่ยประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันชีวิตต่อรายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี่ยประกันภัยต่อรับ โดยมียอดรวมสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
รายได้เบี่ยประกันภัยต่อรับ	2,575	2,121

26. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	64,119,963	60,249,887
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	30,084,907	25,518,309
ค่าภาษีอากร	79,188	83,818
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	22,434,650	22,478,704
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	116,718,708	108,330,718

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวลดลง	(6,232,095)	(9,023,070)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	2,383,834,328	2,013,697,786
ค่าบำเหน็จ	756,811,637	644,526,611
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	13,535,185	6,981,677
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	106,572,460	98,559,727
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	31,485,249	26,989,270
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,409,950	24,116,736
รวมค่าใช้จ่าย	3,308,416,714	2,805,848,737

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริษัทฯ ในระหว่างปี 2566 และ 2565 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5.8 ล้านบาท และ 5.1 ล้านบาท ตามลำดับ

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21 ทั้งนี้ กำไรต่อหุ้นปีก่อนจึงได้มีการปรับปรุงใหม่โดยการคำนวณกำไรต่อหุ้นด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นปันผล โดยเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2566	2565	2566	2565
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก่อนการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้น)	609,998,247	600,000,000	609,998,247	600,000,000
จำนวนหุ้นปันผลจ่ายปี 2566 (หุ้น)	-	9,998,247	-	9,998,247
รวมจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	609,998,247	609,998,247	609,998,247	609,998,247
กำไรสุทธิ (บาท)	62,113,042	153,104,600	60,298,253	150,993,350
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.25	0.10	0.25

30. การจ่ายปันผล

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังต่อไปนี้

	อนุมัติโดย	รวมเงินปันผล	เงินปันผลต่อหุ้น
		(ล้านบาท)	(บาท)
เงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566		
- เงินสดปันผล		42.0	0.070000
- หุ้นปันผล		10.0	0.016666
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2566		52.0	0.086666
เงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2564	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565	72.0	0.120000
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565	48.0	0.080000
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2565		120.0	0.200000

31. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

31.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
TKI Life Insurance Company Limited	นับเป็น “บริษัทร่วม” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 32.50
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน ⁽¹⁾ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน ⁽²⁾
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน และผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดท้ายของบริษัทดังกล่าว
บริษัท บลูเวนเจอร์ แอควิวริเอล จำกัด	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดท้ายของบริษัทดังกล่าว
บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดท้ายของบริษัทดังกล่าว
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัท หวังหลี จำกัด	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(1) ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่กรรมกรรที่มีร่วมกันออกจากการเป็นกรรมกรรของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(2) ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีกรรมกรรร่วมกัน

31.2 รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		นโยบายการกำหนดราคา
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ ⁽¹⁾	276	276	ตามอัตราที่ตกลงกัน
เบียประกันภัยต่อรับ	232	278	ตามสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่าย			
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย	72	60	ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบำเหน็จ	49	62	ตามสัญญาประกันภัยต่อ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้			
เบียประกันภัยต่อรับ	2,218,365	1,851,481	ตามสัญญาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าบำเหน็จ	-	85	ตามสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน	-	150	ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่าย			
เบียประกันภัยต่อช่วง	-	343	ตามสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทน	1,583,657	1,449,608	ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบำเหน็จ	498,269	438,003	ตามสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบริการจ่าย ⁽²⁾	8,118	8,287	ตามอัตราที่ตกลงกัน
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
เงินปันผลจ่าย	4,822	14,248	ตามที่ประกาศจ่าย

⁽¹⁾ แสดงรวมอยู่ใน “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุน

⁽²⁾ แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุน

31.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
บริษัทรวม		
ลูกหนี้ ⁽¹⁾	20	6
คำบ้ำหนี้จ้จ่ายรอดตัดบัญชี	16	25
เงินค้ำงจ่ายจากการประกันภัยต่อ ⁽⁴⁾	-	3
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เงินค้ำงรับจากการประกันภัยต่อ ⁽²⁾	58,865	7,277
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ ⁽²⁾	31,815	62,054
คำบ้ำหนี้จ้จ่ายรอดตัดบัญชี	89,065	80,712
สำรอกค่าสินไหมทดแทน ⁽³⁾	30,995	2,939
เงินค้ำงจ่ายจากการประกันภัยต่อ ⁽⁴⁾	74,419	204,891
เจ้าหนี้ ⁽⁵⁾	-	180

⁽¹⁾ แสดงรวมใน “สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

⁽²⁾ แสดงรวมใน “ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

⁽³⁾ แสดงรวมใน “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

⁽⁴⁾ แสดงรวมใน “เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

⁽⁵⁾ แสดงรวมใน “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

31.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	47,444	47,508
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4,559	2,979
รวม	52,003	50,487

32. หลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน				
พันธบัตรรัฐบาล	21.0	22.4	21.0	23.0
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง				
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	280.0	279.4	285.0	287.9
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	44.0	44.2	44.0	44.6

33. ภาระผูกพัน

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เป็นฝ่ายทุนเพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจำนวน 10.3 ล้านบาท และ 8.6 ล้านบาท ตามลำดับ

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและมีจำนวนเงินค่าบริการขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจำนวน 16.5 ล้านบาท และ 22.3 ล้านบาท ตามลำดับ

34. ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง

34.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันชีวิต

บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านการรับประกันชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมรับประกันภัยต่อและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ก. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการรับประกันภัยหลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ใช้คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

ข. การพิจารณารับประกันภัยต่อ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการพิจารณารับประกันภัยให้มีมาตรฐานและทันสมัย โดยอาศัยหลักวิชาการ และข้อมูลสถิติ รวมถึงมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้และวินัยของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัย และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือเพื่อให้มั่นใจว่าการรับความเสี่ยงเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด

ค. การจัดการค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาคู่มือการจัดการค่าสินไหมทดแทนให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ

ง. การทำประกันภัยต่อช่วง

การทำประกันภัยต่อช่วงแบบความเสียหายส่วนเกินเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ซื้อประกันภัยต่อช่วงแบบคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ที่จำกัดความเสียหายสูงสุดของบริษัทต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีการทดสอบความเพียงพอของประกันภัยต่อช่วงในกรณีเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำประกันภัยต่อช่วงกับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น

จ. การประเมินมูลค่าเงินสำรอง

การคำนวณเงินสำรองของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellowship นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ใช้คำนวณมูลค่าเงินสำรองกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินสำรองเพียงพอต่อภาระผูกพัน

ฉ. การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ คือ การกระจุกตัวในระดับประเภทสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาประกันภัยระยะยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยงแตกต่างกัน โดยสัญญาประกันภัยระยะยาวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยได้และมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่สัญญาประกันภัยระยะสั้นจะก่อให้เกิดภาระผูกพันปีต่อปี และสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัยได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญาและไม่มีการคิดลดมูลค่าภาระผูกพันตามเวลา

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรักษา ส่วนของสัญญาประกันภัยระยะยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้นให้สมดุล โดยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯพิจารณาจากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อรับจากสัญญา ประกันภัยระยะยาว และสัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละ)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สัญญาประกันภัยระยะยาว	23	30
สัญญาประกันภัยระยะสั้น	77	70
รวม	100	100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯพิจารณาจากสัดส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ระยะยาว และสัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละ)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สัญญาประกันภัยระยะยาว	48	55
สัญญาประกันภัยระยะสั้น	52	45
รวม	100	100

ช. การทดสอบความอ่อนไหว

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณทั้งสำรองก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้น โดยความเสี่ยงอาจเกิดจาก ความถี่ที่เกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้

(1) การทดสอบความอ่อนไหวต่อสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อสำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สามารถแสดงได้ดังนี้

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
		31 ธันวาคม 2566			
ข้อสมมติที่เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾	ร้อยละ	สำรอง	สำรอง	กำไรก่อน	ส่วนของผู้ถือหุ้น
		สัญญาระยะยาวก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัญญาระยะยาวหลังการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราหนี้	+5.0	28,174,066	28,174,066	(28,174,066)	(22,539,253)
อัตราหนี้	-5.0	(27,720,333)	(27,720,333)	27,720,333	22,176,266
อัตราการขาดอายุ	+5.0	3,133,093	3,133,093	(3,133,093)	(2,506,474)
อัตราการขาดอายุ	-5.0	(2,350,416)	(2,350,416)	2,350,416	1,880,333
อัตราคิดลด	+5.0	(5,717,486)	(5,717,486)	5,717,486	4,573,988
อัตราคิดลด	-5.0	5,828,020	5,828,020	(5,828,020)	(4,662,416)

⁽¹⁾ ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
		31 ธันวาคม 2565			
ข้อสมมติที่เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾	ร้อยละ	สำรอง	สำรอง	กำไรก่อน	ส่วนของผู้ถือหุ้น
		สัญญาระยะยาวก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัญญาระยะยาวหลังการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราหนี้	+5.0	29,911,311	29,911,311	(29,911,311)	(23,929,048)
อัตราหนี้	-5.0	(28,872,974)	(28,872,974)	28,872,974	23,098,379
อัตราการขาดอายุ	+5.0	3,412,461	3,412,461	(3,412,461)	(2,729,969)
อัตราการขาดอายุ	-5.0	(2,031,870)	(2,031,870)	2,031,870	1,625,496
อัตราคิดลด	+5.0	(5,736,122)	(5,736,122)	5,736,122	4,588,898
อัตราคิดลด	-5.0	5,847,184	5,847,184	(5,847,184)	(4,677,747)

⁽¹⁾ ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา

(2) การทดสอบความอ่อนไหวต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อสำรองค่าสินไหมทดแทน สามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
31 ธันวาคม 2566					
ข้อสมมติ ที่เปลี่ยนแปลง	สำรอง ค่าสินไหมทดแทน ก่อนการ รับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สำรอง ค่าสินไหมทดแทน หลังการ รับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	กำไรก่อน ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของเจ้าของ	
	รอยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	+5.0	17,197,414	17,197,414	(17,197,414)	(13,757,932)
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	-5.0	(9,368,193)	(9,368,193)	9,368,193	7,494,554

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
31 ธันวาคม 2565					
ข้อสมมติ ที่เปลี่ยนแปลง	สำรอง ค่าสินไหมทดแทน ก่อนการรับ ประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สำรอง ค่าสินไหมทดแทน หลังการรับ ประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	กำไรก่อน ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของเจ้าของ	
	รอยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	+5.0	41,472,949	41,472,949	(41,472,949)	(33,178,359)
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	-5.0	(11,587,754)	(11,587,754)	11,587,754	9,270,203

34.2 ความเสี่ยงทางการเงิน

ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อช่วงและผู้ออกตราสาร มีการพิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและทบทวนฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อและผู้ออกตราสาร และได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะเอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศและลงทุนในตราสารเฉพาะบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสูงที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากด้านเครดิต จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในส่วนของตราสารหนี้ โดยบริษัทฯจะประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ลงทุนครั้งแรกหรือไม่ และประเมินคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ำ กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) และไม่มีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า(12-Month Expected Credit Loss) และการคำนวณดอกเบี้ยรับจะคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น โดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- (2) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้อยู่ในระดับต่ำ กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) และมีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และการคำนวณดอกเบี้ยรับจะคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น โดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- (3) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านเครดิตมีหลักฐานการด้อยค่าที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือมีการผิคนัดชำระตั้งแต่ 1 วัน รวมถึงผู้ออกตราสารมีการผิคนัดชำระหนี้เงินให้สินเชื่อหรือวงเงินกู้ประเภทอื่นด้วย ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มผิคนัดชำระ (Default Grade) ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และคำนวณดอกเบี้ยรับจะคำนวณจากมูลค่าตราสารหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิต

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนเงินที่แสดงในตารางสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดของเครื่องมือทางการเงิน โดยยังไม่สะท้อนการลดความเสี่ยงด้วยการชำระแบบหักกลับหรือหักประกันใด ๆ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2566			
	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
กลุ่มระดับลงทุน	12,772,114	-	-	12,772,114
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,901)	-	-	(6,901)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	12,765,213	-	-	12,765,213
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
กลุ่มระดับลงทุน	1,543,510,624	-	-	1,543,510,624
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(674,722)	-	-	(674,722)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,542,835,902	-	-	1,542,835,902

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2565

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ย ด้านเครดิต (12-months ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
กลุ่มระดับลงทุน	81,779,086	-	-	81,779,086
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(55,380)	-	-	(55,380)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	81,723,706	-	-	81,723,706
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่า ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
กลุ่มระดับลงทุน	1,376,740,588	-	-	1,376,740,588
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(571,488)	-	-	(571,488)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,376,169,100	-	-	1,376,169,100

ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ย ด้านเครดิต (12-months ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
ยอดต้นปี	55,380	-	-	55,380
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเพื่อ ผลขาดทุนใหม่	(48,479)	-	-	(48,479)
ยอดปลายปี	6,901	-	-	6,901
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ยอดต้นปี	571,488	-	-	571,488
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	192,167	-	-	192,167
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเพื่อ ผลขาดทุนใหม่	(88,933)	-	-	(88,933)
ยอดปลายปี	674,722	-	-	674,722

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยง ด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
ยอดต้นปี	105,523	-	105,523
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ ผลขาดทุนใหม่	(50,143)	-	(50,143)
ยอดปลายปี	55,380	-	55,380
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดด้วยราคาทุน			
ตัดจำหน่าย			
ยอดต้นปี	583,666	-	583,666
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อ ผลขาดทุนใหม่	386,787	-	386,787
	(398,965)	-	(398,965)
ยอดปลายปี	571,488	-	571,488

ข. ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด

สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ							
31 ธันวาคม 2566							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย				อัตราดอกเบี้ย
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย	ที่แท้จริง
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย			ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)							
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	12,746	19	12,765	0.5
รายได้เงินลงทุนค้างรับ	-	-	-	-	10,439	10,439	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	455,064	865,078	222,694	-	-	1,542,836	1.9 - 3.1
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	-	-	-	-	567,650	567,650	-
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	555	2,305	-	-	-	2,860	7.5
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย							
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ							
- สำรองประกันภัยสำหรับ							
สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	3,096	3,096	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	266,333	266,333	-
หนี้สินสัญญาประกันภัย							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย							
- สำรองประกันภัยสำหรับ							
สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	487,541	487,541	-
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	39,378	39,378	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	139,656	139,656	-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2565						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง ถัวเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	81,717	7	81,724	0.2 - 0.35
รายได้เงินลงทุนค้างรับ	-	-	-	-	20,456	20,456	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	419,661	273,529	125,121	-	-	818,311	1.35
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	34,925	325,349	147,649	-	-	507,923	2.94
ตราสารทุน	-	-	-	-	824,865	824,865	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	49,934	-	-	-	-	49,934	1.00
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย							
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ							
- สำรองประกันภัยสำหรับ							
สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	3,139	3,139	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	273,321	273,321	-
หนี้สินสัญญาประกันภัย							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย							
- สำรองประกันภัยสำหรับ							
สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	493,816	493,816	-
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	24,788	24,788	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	304,191	304,191	-

(2) ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพย์ гэิ่งกำไร โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ำเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวของสินทรัพย์และหนี้สิน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่างเหมาะสมและดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินสด นอกจากนี้บริษัทยังเน้นให้มีการดำรงฐานะสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่าข้อบังคับของสำนักงาน คปภ.

วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2566					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,746	-	-	-	19	12,765
รายได้เงินลงทุนค้างรับ	-	10,439	-	-	-	10,439
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	455,064	865,078	222,694	-	1,542,836
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	566,067	-	-	-	1,583	567,650
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	751	2,629	-	-	3,380
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย						
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	266,333	-	-	-	266,333
หนี้สินสัญญาประกันภัย						
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	139,656	-	-	-	139,656

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	31 ธันวาคม 2565					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81,717	-	-	-	7	81,724
รายได้เงินลงทุนค้างรับ	-	20,456	-	-	-	20,456
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	821,742	504,520	598,878	272,770	3,123	2,201,033
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย						
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	273,321	-	-	-	273,321
หนี้สินสัญญาประกันภัย						
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	304,191	-	-	-	304,191

สัญญาประกันภัยต่อของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยต่อเป็นรายปีสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง โดยวันที่ครบกำหนดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งแสดงเป็นร้อยละของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยรวมดังนี้

ระยะเวลาครบกำหนด	(หน่วย: ร้อยละ)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
ภายใน 1 ปี	24.0	21.5
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	32.1	32.6
มากกว่า 5 ปี	43.9	45.9
รวม	100.0	100.0

35. มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	31 ธันวาคม 2566				มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม					
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน - ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ	566,067,009	-	-	566,067,009	566,067,009
- ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน	-	-	1,583,502	1,583,502	1,583,502
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,772,114	-	-	12,772,114	12,765,213
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ - ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน					
ตัดจำหน่าย					
- หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	796,574,755	-	796,574,755	797,472,190
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	732,497,763	-	732,497,763	735,369,117
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	10,000,000	-	-	10,000,000	9,994,595

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	31 ธันวาคม 2565				
	มูลค่ายุติธรรม				มูลค่า
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	562,726,919	259,015,411	3,122,783	824,865,113	824,865,113
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81,779,086	-	-	81,779,086	81,723,706
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน ตัดจำหน่าย					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	821,877,755	-	821,877,755	818,311,334
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	505,395,933	-	505,395,933	507,923,375
เงินฝากสถาบันการเงิน	50,000,000	-	-	50,000,000	49,934,391

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.20 โดยบริษัทฯ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงินด้วยวิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้

- (ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- (ข) เงินลงทุนในหุ้นทุนและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- (ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย
- (ง) เงินลงทุนในหุ้นทุนที่ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการกองทุนของบริษัทประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ในการบริหารกองทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2567 ให้อนุมัติรายการดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 610 ล้านบาท เป็นจำนวน 620 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 620 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
- (ข) การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน รวมเป็นเงินจำนวน 42.7 ล้านบาท
 - 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 61 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 10 ล้านบาท

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567